
 
.ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ 

สมัยประชุมสามัญท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี  ๖  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.   

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ 
…………………………………………………………………….………… 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑      ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายลพิน  การรักษ์     กล่าวเปิดการประชุม  
ประธานสภาฯ           
ระเบียบวาระท่ี  ๒      เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
ที่ประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ระเบียบวาระท่ี ๓      เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญปลัดเทศบาลแจ้งเรื่องเพ่ือทราบ 
(ประธานสภาฯ )         
นายยุคชัย  ไชยค ามี   เนื่องจากในวาระเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาต้องพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม จึงขอแจ้งเงินสะสมที่  
(ปลัดเทศบาลและ     สามารถน าไปใช้ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน  ๔,๖๐๐,๙๐๑.๔๕ บาท รายละเอียดตาม 
เลขานุการสภาฯ)       เอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 
ระเบียบวาระท่ี ๔      เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

นายลพิน  การรักษ์     ๔.๑ การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

(ประธานสภาฯ )        ๔.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

                                    แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                                    รายการ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง ถนนดินสาย 
                                    รอบโคกค าม่วง หมู่ ๑๒  งบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท 

                  ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
นายยุคชัย  ไชยค ามี   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่องที่ ๑ คือ เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือบรรเทาความ 

(ปลัดเทศบาลและ     เดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน   
เลขานุการสภาฯ)       ๔,๖๐๐,๙๐๑.๔๕ บาท ตามที่ได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว การจ่ายขาดเงินสะสมต้องกันเงินไว้ 
                  ในหมวดค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินเดือนก่อน เหลือเท่าไหร่ถึงจะใช้จ่ายขาดเงินสะสมได้ การขออนุมัติ 
             จ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากพ้ืนที่ในต าบลนามะเขือได้รับ  
                 ผลกระทบจากพายุที่ผ่านมาท าให้ถนนหลายสายช ารุดเสียหายโครงการที่ขออนุมัติ มีจ านวน ๘  
             โครงการ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามที่แจกให้ทุกท่านแล้ว  ดังนี้ 
                ๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายลาดยาง กส.๓๐๔๘ – ห้วยยาง – แยกโคกกลาง หมู่ ๗  
                งบประมาณ จ านวน ๑๓๙,๙๐๐ บาท 
            ๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบโคกค าย่างก้น หมู่ ๑๐ งบประมาณ จ านวน ๖๖,๖๐๐  
                บาท 
 



 
-๒- 

 
            ๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายค าน้ าแซบ – ห้วยแสง งบประมาณ จ านวน ๔๙,๐๐๐  
                บาท 
            ๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกโรงหม่อน – นานายชัชวาล  กุค า หมู่ ๖ งบประมาณ  
                จ านวน ๔๓,๐๐๐ บาท 
            ๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนจันทร์ – วังถ้ า – แยกโพนสวาง หมู่ ๙  งบประมาณ  
                จ านวน  ๗๕,๐๐๐ บาท 
            ๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกหนองนาโศก – นานายวินัย  ทรัพย์กุล  หมู่ ๒   
                งบประมาณ จ านวน  ๖๓,๓๐๐ บาท 
            ๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนอุดม หมู่ ๑๐  – บ้านโคกสะอาด ต าบล 
                โนนแหลมทอง งบประมาณ จ านวน  ๔๙,๐๐๐ บาท 
            ๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโนนศรทอง (สายข้างบ้าน นายสมศักด์ิ  ชวนผดุง, สาย  
                                  ข้างบ้าน นางไกร  ไพบูรณ์) งบประมาณ จ านวน  ๑๑,๒๐๐ บาท 
                          สาเหตุที่ขอจ่ายขาด เงินสะสมน้อยเพราะเทศบาลต าบลนามะเขือได้รับจัดสรรงบประมาณใน 
            การซ่อมแซมถนนจากงบ อุทกภัยของรัฐบาลด้วย จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง 
                          จังหวัดพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมเป็นโครงการที่ตกหล่น  
            จากที่เสนอขอใช้งบอุทกภัย หลักการในการจ่ายขาดนั้น ถนนต้องได้รับความเสียหายมาก สัญจรไป 
            มาล าบาก ตามภาพที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว เช่น ถนนสายแยกโรงหม่อน – นานายชัชวาล  กุค า หมู่  
            ๖ โครงการต่างๆ ที่ได้น าเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม คณะบริหารได้แจ้งให้พนักงานออกส ารวจ  
            ความเสียหายของถนน จึงได้มา ๘ โครงการ ที่ตกหล่นไม่มีในเทศบัญญัติและในงบอุทกภัย  ในปีนี้ 
        เทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนหลายโครงการ ซ่ึงขณะนี้มีหนังสือให้ส ารวจและขอ  
                งบประมาณด้านแหล่งน้ าเพ่ิมอีกเป็นงบประมาณผ่านอ าเภอสหัสขันธ์ หลังจากที่เทศบาลได้รับจัดสรร 
                งบประมาณขุดลอกล าห้วย  ดังนั้น ขอให้ท่านได้พิจารณาโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม และขอเชิญ 
           ประธานสภาเทศบาลได้ให้สมาชิกสภาได้อภิปรายข้อซักถาม 
นายลพิน  การรักษ์   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายข้อซักถาม 
(ประธานสภาฯ )         
นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ  ขออภิปรายสนับสนุนให้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจ านวน ๘ โครงการ แต่ขอเพ่ิมโครงการที่ตก 
(สท. เขต ๒)       ส ารวจ คือ ซ่อมแซมถนนสายโพนสวาง – โพนค า บริเวณใกล้กับท่อลอดเป็นหลุมทรุดลง จะ 

                 สามารถเพ่ิมเติมได้หรือไม่ 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงข้อซักถาม 
(ประธานสภาฯ )         
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  การซ่อมแซมถนนสายโพนสวาง – โพนค า บริเวณใกล้กับท่อลอด ความเสียหายไม่มากจะใช้ 
(นายกเทศมนตรี)      งบประมาณซ่อมแซมในเทศบัญญัติ 
นายลพิน  การรักษ์   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายข้อซักถามเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
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นายจรูญ  ณ สาโรจ์  ขอเสนอซ่อมแซมถนน สายบ้านค าดอกซ้อน หมู่ ๗ – ห้วยซัน ไม่มีงบประมาณในเทศบัญญัติ 
(สท. เขต ๑)        
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ถนนสายบ้านค าดอกซ้อน หมู่ ๗ – ห้วยซัน ได้แจ้งซ่อมแซมถนนในงบอุทกภัย 
(นายกเทศมนตรี)     ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว  
นายจรูญ  ณ สาโรจ์  ขอบคุณครับ 
(สท. เขต ๑)        
นายลพิน  การรักษ์   ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายข้อซักถามเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
ที่ประชุม       ไม่มี             
นายลพิน  การรักษ์   ขอมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จ านวน ๘ โครงการ  
(ประธานสภาฯ )      งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
                ๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายลาดยาง กส.๓๐๔๘ – ห้วยยาง – แยกโคกกลาง หมู่ ๗  
                งบประมาณ จ านวน ๑๓๙,๙๐๐ บาท 
            ๒. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบโคกค าย่างก้น หมู่ ๑๐ งบประมาณ จ านวน ๖๖,๖๐๐  
                บาท 
            ๓. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายค าน้ าแซบ – ห้วยแสง งบประมาณ จ านวน ๔๙,๐๐๐  
                บาท 
            ๔. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกโรงหม่อน – นานายชัชวาล  กุค า หมู่ ๖ งบประมาณ  
                จ านวน ๔๓,๐๐๐ บาท 
            ๕. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายดอนจันทร์ – วังถ้ า – แยกโพนสวาง หมู่ ๙  งบประมาณ  
                จ านวน  ๗๕,๐๐๐ บาท 
            ๖. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยกหนองนาโศก – นานายวินัย  ทรัพย์กุล  หมู่ ๒   
                งบประมาณ จ านวน  ๖๓,๓๐๐ บาท 
            ๗. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนอุดม หมู่ ๑๐  – บ้านโคกสะอาด ต าบล 
                โนนแหลมทอง งบประมาณ จ านวน  ๔๙,๐๐๐ บาท 
            ๘. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในบ้านโนนศรทอง (สายข้างบ้าน นายสมศักด์ิ  ชวนผดุง, สาย  
                                  ข้างบ้าน นางไกร  ไพบูรณ์) งบประมาณ จ านวน  ๑๑,๒๐๐ บาท 
 
ที่ประชุม               มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จ านวน ๘ โครงการ  
            งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐ บาท  ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๑ เสียง  งดออกเสียง 
                          ๑ เสียง 

นายยุคชัย  ไชยค ามี   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่องที่ ๒ คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ปลัดเทศบาลและ     งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและ  

เลขานุการสภาฯ)       สิ่งก่อสร้างรายการ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง ถนนดินสาย 
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                           รอบโคกค าม่วง หมู่ ๑๒  งบประมาณ  ๒๑๕,๐๐๐ บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
                           วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

                           ๒๕๔๓) ข้อ ๒๙ ความว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
                           ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ 

                           เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ด้วยถนนดินสายรอบโคกค าม่วง ในเทศบัญญัติ ในหน้า ๓๘/๔๓ 
             ประมาณการไว้ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร แต่เม่ือได้ส ารวจในการลงด าเนินงานมีต้นไม้ 
                           ขนาดใหญ่ในบริเวณที่จะปรับปรุงถนน จึงไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะในอดีตเทศบาลได้ก่อสร้าง 

                           ถนนดินแล้วได้ตัดต้นไม้สาธารณะแล้วมีปัญหาร้องเรียนเรื่องตัดต้นไม้สาธารณะ เทศบาลได้รายงาน  
                           ให้อ าเภอทราบว่าได้ผ่านการประชาคมหมู่บ้านแล้วให้น าต้นไม้ที่ตัดไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน แต่อ าเภอ 

                           ได้แจ้งว่าในระเบียบการตัดต้นไม้ในที่สาธารณะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย   
                           ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนและผิดกฎหมายขึ้น จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลเพ่ือ  
                           เปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงถนนดินสายรอบโคกค าม่วง หมู่ ๑๒  

                           จากขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท เป็นปรับปรุงถนน  
                           ดิน ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ยาว ๒๗๐ เมตร วางท่อ  

             ขนาด ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๑๖ ท่อน งบประมาณ  ๒๑๓,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามที่แจกให้  
                           สมาชิก ทุกท่านแล้ว  ขอให้ประธานสภาเทศบาลให้สมาชิกได้อภิปรายความคิดเห็น             
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายข้อซักถาม 
(ประธานสภาฯ )         

นายรักสินธ์  เขาเขจร  ส าหรับโครงการปรับปรุงถนนดินสายรอบโคกค าม่วง หมู่ ๑๒ เป็นโครงการที่มีประโยชน์กับ   
(สท. เขต ๑)      ชุมชนมากเพราะป้องกันไฟป่าได้และเป็นแนวเขตที่ชัดเจนป้องกันการบุกรุกจากที่ข้างเคียง เม่ือมีป่าก็ 
                          มีแหล่งหากินของชาวบ้าน เช่น ฤดูฝนก็มีเห็ดเกิดขึ้น ขอสอบถามว่ามีวิธีอ่ืนหรือไม่ที่จะท าถนนให้รอบ 
                          โคกค าม่วงได้หรือไม่ เรื่องตัดต้นไม้นั้นจัดให้มีประชาคมจากหมู่บ้านเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์กับชุมชน  
                          เช่น ก่อสร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ได้หรือไม่ 
นายลพิน  การรักษ์   ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงข้อซักถาม 
(ประธานสภาฯ )         
นายยุคชัย  ไชยค ามี   ขอชี้แจงว่าจากอดีตที่ผ่านมาในการก่อสร้างถนนผ่านหนองนาโศกที่ได้ตัดต้นไม้ในที่สาธารณะนั้น  
(ปลัดเทศบาลและ     การประชาคมไม่สามารถกระท าได้เพราะ ไม่ถือว่าการประชาคมเป็นกฎหมาย  นายอ าเภอได้ต าหนิ 
เลขานุการสภาฯ)      มาว่าไม่รายงานให้ทราบ สรุปแล้วอัยการเห็นว่าเป็นคดีทางปกครองกระท าไปเพ่ือบรรเทาความ 
                           เดือดร้อนของประชาชน เพราะในช่วงนั้นได้ขุดลอกหนองนาโศก นักเรียนและประชาชนไม่สามารถ  
                 สัญจรไปมาได้ จึงท าให้อัยการสั่งไม่ฟ้องเทศบาล ซ่ึงตามกฎหมายแล้วการขออนุญาตตัดต้นไม้  
             สาธารณะต้องผ่านการ อนุมัติจากปลัดกระทรวง มหาดไทยก่อน  ในการประมาณการใหม่โดยเพ่ิมรั้ว 
                           ลวดหนาม จ านวน ๔ เส้น ให้เกิดความหนาแน่น ม่ันคง ทางด้านคณะบริหารและพนักงานก็พยายาม 
             จะท าถนนให้รอบโคกค าม่วง แต่ต้องรออนุมัติจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ไม่ทราบว่าจะนานแค่ไหน  
 



                                     
-๕- 

 
                           อาจจะไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณนี้ จึงปรึกษาหารือกันและได้ตัดสินใจประมาณการก่อสร้าง 
                           ใหม่ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาล 
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายข้อซักถามเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )         
นายรักสินธ์  เขาเขจร  หากจ าเป็นต้องใช้รั้วลวดหนาม ให้ใช้เสาที่ทนไฟได้หรือไม่ เพราะเสาปูนเม่ือโดนไฟป่าจะไม่ทนไฟ   
(สท. เขต ๑)  
นายยุคชัย  ไชยค ามี   ในการก่อสร้างจะขอร้องให้ผู้รับจ้างน าเสาเหล็กเข้ามาสลับกับเสาปูนเพ่ือจะเสริมให้คงทนหาก 
(ปลัดเทศบาลและ     เสาปูนช ารุดเม่ือโดนไฟป่า 
เลขานุการสภาฯ)       
นายลพิน  การรักษ์     ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายข้อซักถามเพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )  
ที่ประชุม                 ไม่มี        

นายลพิน  การรักษ์    หากไม่มี ขอมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

(ประธานสภาฯ)        พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการ  
                           ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง ถนนดินสายรอบโคกค าม่วง หมู่ ๑๒   

                           จากขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท เป็นปรับปรุงถนน  
                           ดินสาย รอบโคกค าม่วง หมู่ ๑๒ ขนาดความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ก่อสร้างรั้วลวดหนาม  
             ยาว ๒๗๐ เมตร และวางท่อ ขนาด ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๑๖ ท่อน งบประมาณ  ๒๑๓,๐๐๐ บาท  

ที่ประชุม               มีมติเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
                          แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการ  ค่าบ ารุงรักษา 

                          และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง ถนนดินสายรอบโคกค าม่วง หมู่ ๑๒  จากขนาดความ 
                          กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท เป็นปรับปรุงถนนดิน สายรอบ 

                          โคกค าม่วง หมู่ ๑๒ ขนาดความกว้าง  ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ก่อสร้างรั้วลวดหนาม  ยาว ๒๗๐  
                เมตรและวางท่อ ขนาด ๐.๔๐ เมตร จ านวน ๑๖ ท่อน งบประมาณ  ๒๑๓,๐๐๐ บาท  
ระเบียบวาระท่ี ๕      เรื่องอ่ืนๆ 
นายลพิน  การรักษ์    ขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งเรื่องอ่ืนๆ   
(ประธานสภาฯ )     
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอชี้แจงเรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
(นายกเทศมนตรี)        ๑. เม่ือวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับส านักโยธาธิการและ 
                                 ผังเมืองที่อ าเภอสมเด็จ ได้พูดถึงการพัฒนาเส้นทางและป่า อ าเภอสหัสขันธ์มีป่าที่อยู่ในส ารวจ 
                                 ของผังเมืองในต าบลสหัสขันธ์ต าบลเดียว ในต าบลนามะเขือไม่มี ดิฉันจึงได้น าเสนอถนนสาย 
                                 ใหม่ที่จะเป็นเส้นทางที่ย่นระยะทางไปในตัวจังหวัด คือ จากปากทางสร้างเสี้ยว ต าบล 
                                 โนนแหลมทอง – บ้านค าเชียงวัน – ต าบลนามะเขือ – ต าบลภูปอ – บ้านนาจารย์ - ในตัว 
 



                                   
-๖- 

 
                                 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง ๓๘ กิโลเมตร เส้นทางที่จะไปในตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ้าจุดเริ่มต้น  
                                 จากปาก ทางสร้างเสี้ยว ต าบล โนนแหลมทอง ถ้าผ่านไปอ าเภอสหัสขันธ์ – ในตัวจังหวัด  
                                 กาฬสินธุ์  ระยะทาง ๕๔ กิโลเมตร ถ้าผ่านไปอ าเภอสมเด็จ – ในตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ระยะทาง  
                   ๖๔ กิโลเมตร ส านักโยธาธิการและผังเมืองได้น าเอาเส้นทางที่ผ่านต าบลนามะเขือบรรจุในแผน 
                                  เรียบร้อย ถนนสายนี้ก็จะมีโอกาสได้พัฒนาเพ่ิมขึ้น ส่วนป่าสาธารณะก็ได้น าเสนอว่า ต าบล 
                                 นามะเขือ มีป่าสาธารณะ ๕ แห่ง เช่น โคกค าย่างก้น  ๑๑๕ ไร่ โคกค าม่วง ๘๔ ไร่ ป่า 
                                 โคกอิเคน หนองมันปลา รวมทุกป่าแล้ว จ านวน ๒๑๘ ไร่ เพ่ืออยู่ในแผนพัฒนาป่า   
           ๒. เทศบาลได้รับจัดสรรงบภัยแล้งจากรัฐบาล ได้ขุดลอกหนองสาธารณะและล าห้วย โดยการ 
                                  ขุดลอกได้เพ่ิมสะดือน้ าตามที่นายอ าเภอสหัสขันธ์ได้แนะน า ล าห้วย ๕ ล าห้วย เช่น ล าห้วยแข้  
                                  ๔ จุด ล าห้วยยาง ๘ จุด ล าห้วยลาดค้อ ๔ จุด ล าห้วยขม้ิน ๔ จุด ล าห้วยมะเขือ ๔ จุด ผลการ 
                                  ขุดลอกปรากฏว่ามีน้ าซึมในทุกจุด สามารถใช้น้ าเพ่ือการปศุสัตว์และปลูกพืชผัก และดิฉันได้ 
                                  น าเสนอให้ที่ประชุมประจ าเดือนของอ าเภอสหัสขันธ์ ต าบลนามะเขือเป็นต าบลแรกที่ได้ 
                                  ขุดลอกล าห้วยที่มีสะดือน้ าแบบนี้ นายอ าเภอสหัสขันธ์แนะน าให้ต้ังชื่อเพ่ือเป็นต้นแบบในการ 
                                  ขุดลอกล าห้วย ขณะนี้มีงบประมาณเหลือจ่ายของรัฐบาล ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้แจ้งมา 
                                  เพ่ือให้กองช่างประมาณการแล้วจะน าเสนอของบประมาณเพ่ิมเติม 
           ๓. การจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต าบลนามะเขือ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗  
                                  ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา รายละเอียดตามเอกสาร 

             ที่แจกให้ทุกท่านแล้ว อยากหารือกับสมาชิกสภาเทศบาลว่าในการจัดงานกีฬาครั้งต่อไปจะให้ 
             ฝ่ายสมาชิกสภาเป็นแกนน าในการจัดงานกีฬาแล้วเชิญฝ่ายผู้น ามาร่วมงานดีหรือไม่  
             งบประมาณเงินอุดหนุนในปีนี้ให้หมู่บ้านละ ๖,๐๐๐ บาท  

           ๔. วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์  
                                  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหา 
                                  มงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเทศบาลต าบล 
                                  นามะเขือ  เทศบาลต าบลนามะเขือได้รับพระบรมฉายาลักษณ์ จ านวน ๓,๖๖๐ แผ่น เพ่ือ 

             น ามามอบให้ประชาชน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมในพิธี จะมีหนังสือเชิญอีกครั้ง 
           ๕. ส าหรับโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ  
                                  (อุทกภัย) (๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณจาก 
                                  ผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนรายละเอียดโครงการตามที่ได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้ว ขอให้สมาชิก 
                                  ได้แจ้งกับประชาชนด้วย  
   ขอให้สมาชิกได้รับทราบว่ามีโครงการใดที่เพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายลพิน  การรักษ์    ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืนๆ   
(ประธานสภาฯ )     
 
 



-๗- 
 
นายรักสินธ์  เขาเขจร  งบที่เหลือจ่ายคืองบอะไร และสังเกตว่าหอยตามล าห้วยที่ขุดลอกไม่มี จะเป็นสาเหตุอะไรไม่ทราบ 
(สท.เขต ๑)             และจะของบประมาณก่อสร้างฝายน้ าล้นได้หรือไม่ ส่วนการก่อสร้างถนนรอบป่าสาธารณะเป็น  
              ภารกิจของเทศบาลไม่เก่ียวกับผู้น าจะอนุญาตหรือไม่ ป่าสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลนามะเขือ 
                            พ้ืนที่จริงไม่เหลือเท่ากับพ้ืนที่ในโฉนด 
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  งบเหลือจ่ายคืองบเงินอุดหนุน เทศบาลจะขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติม ขณะนี้กองช่างก าลัง 
(นายกเทศมนตรี)      ด าเนินการประมาณการค่าใช้จ่าย 
นายลพิน  การรักษ์    ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืนๆ  ส่วนเรื่องการท าถนนรอบป่าหนองมันปลาได้น าเสนอให้ 
(ประธานสภาฯ )       ที่ประชุมทราบในการขอความคิดเห็นจากเจ้าของพ้ืนที่ใกล้เคียงแต่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ ซ่ึงเป็นเจ้าของ 
                           ที่ใกล้เคียงไม่เห็นด้วยเพราะได้แบ่งเขตพ้ืนที่ป่าในเขตที่ดินตนเอง จ านวน ๔ ไร่ ติดกับพ้ืนที่ป่า 
                           หนองมันปลา มีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายต้น ในการท าหนังสือส ารวจความคิดเห็นจากประชาชนพ้ืนที่ 
                           ใกล้เคียงเพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาภายหลัง แต่กระผมจะพยายามน าเสนอการท าถนนรอบป่าหนอง 

      มันปลาเข้ามาอีก เพ่ือเป็นแนวป้องกันไฟป่าและการรุกล้ าพ้ืนที่ป่า  ขอเชิญ นายสมชาย  เหล่ามูล   
      รองนายกเทศมนตรี เพ่ิมเติม 

นายสมชาย  เหล่ามูล  เรื่องป่าสาธารณะหนองมันปลามีพ้ืนที่ ๑๑๘ ไร่ พ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นที่ สปก. และนายกองค์การ 
(รองนายกเทศมนตรี)   บริหารส่วนต าบลนามะเขือและคณะบริหารได้ปรึกษาหารือกับ นายมงคล  เพ่ิมสินธุ์ อดีต 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสวางพิทยาคม ว่าควรจะท าแนวเขตป่าที่ชัดเจน เพ่ือป้องกันการรุกล้ า 
              พ้ืนที่ป่า    
นายลพิน  การรักษ์    ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอเรื่องอ่ืนๆ   
(ประธานสภาฯ )     
นายรักสินธ์  เขาเขจร  หากเป็นที่ดินในเขตส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมก็ให้ส านักงานปฏิรูปที่ ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สท.เขต ๑)              ด าเนินการตรวจสอบและเป็นผู้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ 
นายลพิน  การรักษ์  ขอเพ่ิมเติมว่า ที่ดินป่าหนองมันปลาเป็นที่สาธารณะเพราะส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้ 
(ประธานสภาฯ )     มอบให้เป็นป่าสาธารณะ ขอเชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงเพ่ิมเติม 
นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  ขอศึกษาและหาข้อมูลว่าป่าหนองมันปลาเป็นที่ สปก. หรือไม่ ถ้าเป็นที่ของ สปก. จะหารือ 
(นายกเทศมนตรี)   ว่าจะก่อสร้างถนนรอบป่าได้อย่างไร และขอให้สมาชิกที่จะเพ่ิมเติมฝายน้ าล้นให้แจ้งกองช่างหลังจาก 
                        ประชุมเสร็จ     
นายลพิน  การรักษ์  ขอเชิญ นายสมชาย  เหล่ามูล  รองนายกเทศมนตรี แจ้งเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )      
นายสมชาย  เหล่ามูล  ขอเพ่ิมเติมการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนจะส่งสูจิบัตรให้กับสมาชิกสภาเทศบาลอีกครั้ง ส่วนการ 
(รองนายกเทศมนตรี)   มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลรับผิดชอบในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 
             ๑. นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  รับผิดชอบ หมู่ ๑ 
             ๒. นายเฮียง  นาทันลิ      รองประธานสภาเทศบาล     รับผิดชอบ หมู่ ๒ 
             ๓. นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  รับผิดชอบ หมู่ ๓ 
             ๔. นางสาวนิตยา  ตาวะสี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  รับผิดชอบ หมู่ ๔ 
             ๕. นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  รับผิดชอบ หมู่ ๕ 



                                     
-๘- 

 
             ๖. นายลพิน  การรักษ์      ประธานสภาเทศบาล         รับผิดชอบ หมู่ ๖ 
             ๗. นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  รับผิดชอบ หมู่ ๗ 
             ๘. นายจรูญ  ณ สาโรจ์      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  รับผิดชอบ หมู่ ๘ 
             ๙. นางจันที  ทองสวัสด์ิ      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  รับผิดชอบ หมู่ ๙ 
             ๑๐. นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  รับผิดชอบ หมู่ ๑๐ 
             ๑๑. นายรักสินธ์  เขาเขจร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  รับผิดชอบ หมู่ ๑๑ 
             ๑๒. นายพรอ านวย  ไกยะแสง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ รับผิดชอบ หมู่ ๑๒ 
                  เทศบาลต าบลนามะเขือได้อุดหนุนงบกีฬาให้หมู่บ้านละ ๖,๐๐๐ บาท งานกีฬาเป็นงานส่วนรวม  
                         ขอความร่วมมือให้สมาชิกได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพ่ือร่วมส่งขบวนนักกีฬาเข้าร่วม 
                         แข่งขันกีฬาในครั้งนี้ 
นายชัยณรงค์  อุทุมทอง  การเข้าร่วมแข่งขันกีฬานั้น ในอดีตไม่ยุ่งยากขนาดนี้ เทศบาลก็ไม่สนับสนุนมากมาย แต่สามารถ  
(สท.เขต ๑)            น านักกีฬาเข้าร่วมได้ แต่ในปัจจุบันนี้จะมีปัญหาระหว่างผู้น าและสมาชิกสภาเทศบาลในการหา  
            งบประมาณมาใช้ในการจัดนักกีฬาเข้าร่วม  ในปีนี้เทศบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณให้มากกว่าเดิม  
            จ านวน ๖,๐๐๐ บาท ถือว่ามากแล้ว หากเป็นไปได้อยากให้น างบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท มามอบให้ 
             สมาชิกสภาเทศบาลรับผิดชอบน าไปจัดสรรค่าใช้จ่าย 
นายสมชาย  เหล่ามูล  ในการจัดการแข่งขันในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ปรึกษาหารือกัน 
(รองนายกเทศมนตรี)   เรื่องนี้ด้วย 
นายลพิน  การรักษ์    ขอเชิญสมาชิกอภิปรายเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติม 
(ประธานสภาฯ )     
ที่ประชุม        ไม่มี 
นายลพิน  การรักษ์    หากไม่มี ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม ขอปิดการประชุม 
(ประธานสภาฯ )         
 
         เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 

 
(ลงชื่อ) ยุคชัย  ไชยค ามี       (ลงชื่อ)       ลพิน  การรักษ์   
        (นายยุคชัย  ไชยค ามี)                                 (นายลพิน  การรักษ์) 

            ผู้จดรายงานการประชุม                             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
 
    (ลงชื่อ)  จันที  ทองสวัสด์ิ          (ลงชื่อ) สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา               (ลงชื่อ)   พรอ านวย  ไกยะแสง   
           (นางจันที  ทองสวัสด์ิ)                      (นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา)     (นายพรอ านวย  ไกยะแสง) 
     ประธานกรรมการตรวจรายงาน    คณะกรรมการตรวจรายงาน    คณะกรรมการตรวจรายงาน  



 
.ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลนามะเขือ 

สมัยประชุมสามัญท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑ 
วันท่ี  ๖  ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.   

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนามะเขือ 
 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายลพิน  การรักษ์ ประธานสภาเทศบาล ลพิน  การรักษ์  
๒ นายพรอ านวย  ไกยะแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พรอ านวย  ไกยะแสง  

๓ นายชูถิ่น  จ าเริญเจือ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชูถิ่น  จ าเริญเจือ  
๔ นายสมเด็จ  เพ็ชร์เสนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑            สมเด็จ  เพ็ชร์เสนา  

๕ นางจันที  ทองสวัสด์ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จันที  ทองสวัสด์ิ  

๖ นายจรูญ  ณ สาโรจ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑            จรูญ  ณ สาโรจ์  
๗ นายรักสินธ์  เขาเขจร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑            รักสินธ์  เขาเขจร  

๘ นายบุญจันทร์  ไร่รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ บุญจันทร์  ไร่รัตน์  

๙ นางจิตศรา  ศรีดาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จิตศรา  ศรีดาแก้ว  
๑๐ นายชัยณรงค์  อุทุมทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑     ชัยณรงค์  อุทุมทอง  

๑๑ นางสาวนิตยา  ตาวะสี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒            นิตยา  ตาวะสี  
๑๒ นายเฮียง  นาทันลิ  รองประธานสภาเทศบาล              เฮียง  นาทันลิ  

๑๓ นายยุคชัย  ไชยค ามี เลขานุการสภาเทศบาล ยุคชัย  ไชยค ามี  
 
 

ผู้ไม่มาประชุม     ไม่มี 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นางสมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์ นายกเทศมนตรี สมประสงค์  สุพัฒนาพงศ์  
๒ นายสมชาย  เหล่ามูล รองนายกเทศมนตรี สมชาย  เหล่ามูล  

๓ นายขันตรี  อ่ิมประเสริฐ นักสันทนาการ ขันตรี  อ่ิมประเสริฐ  
๔ นางเพชรา  ภูจิตทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี เพชรา  ภูจิตทอง  

๕ นางสาวจุฑารัตน์  สะตะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 
การคลัง 

จุฑารัตน์  สะตะ  

๖ นายประยูร   โปสาวาท รองนายกเทศมนตรี ประยูร  โปสาวาท  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


